

Số: *311* /HCTNXPVNV/v bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV  
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Hà Nội, ngày *11* tháng 5 năm 2021**Kính gửi: - Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương****-Ban LL Cựu TNXP các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh**

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; công văn số 46/HD-MTTT-BTT ngày 26/1/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Từ tháng 1 đến nay Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố đã tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Trung ương Hội, các Hội địa phương đã tham gia tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2, lần thứ 3 về việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú, hội nghị vận động bầu cử tại các địa phương. Cơ quan Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, ý kiến Đoàn Chủ tịch thống nhất giới thiệu đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tham gia tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đồng chí Vũ Trọng Kim cũng đã ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Nam Định. Đồng chí đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các huyện Xuân Trường, Trực Ninh, Giao Thủy của tỉnh Nam Định.

Hiện nay công tác chuẩn bị bầu cử giai đoạn 1 đã hoàn thành. Để hoàn thành tốt giai đoạn 2 công tác bầu cử, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch, Thường trực Trung ương Hội yêu cầu:

1/ Các tỉnh, thành Hội quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của địa phương về công tác bầu cử. Vận động cử tri, hội viên và gia đình tham gia đầy đủ việc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

2/ Thực hiện tốt công tác giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19 trong các địa điểm, đơn vị bầu cử, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, an ninh trật tự tại địa phương. (Theo quy định cử tri đều phải kê khai y tế trực tiếp hoặc qua Bluezone trên điện thoại di động trước khi bỏ phiếu bầu cử);

3/ Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền sau bầu cử về kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng thành công cuộc bầu cử trong cả nước. Trang thông tin điện tử (Website), Bản tin của Hội đưa tin, tuyên truyền, động viên và phản ánh các đơn vị làm tốt để khen thưởng trong phạm vi cả nước vào dịp cuối năm. Đơn vị, cá nhân nào không thực hiện đúng quy định về bầu cử, vi phạm luật phải chịu kỷ luật, phê bình của Trung ương Hội.

4/ Các tỉnh, thành Hội có tổng hợp báo cáo về Trung ương Hội trong tháng 5 năm 2021, sau khi hoàn thành công tác bầu cử.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Ban, Văn phòng TW Hội;
- Lưu: TCKT&TT, VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Trọng Kim**